

# การดำเนินการขับเคลื่อนขยายผลการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ของกระทรวงมหาดไทย

## ๑. ที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ (ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง) ในยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้กำหนดประเด็นการพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เพื่อให้คนไทยมีจิตสำนึก รักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยว และศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทยผ่านกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษา เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ เพื่อเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูล ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยน ทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับภารกิจและการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์

## ๒. การดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้มอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี ๒๕๖๔ และจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน เรื่อง “การขับเคลื่อนขยายผลการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย” ให้ทุกจังหวัด นำไปเผยแพร่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยให้แก่บุคลากรในสังกัด กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่นได้ศึกษาประวัติศาสตร์การสร้างชาติไทยของบรรพบุรุษในเชิงสร้างสรรค์ และตระหนักถึงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษร่วมกันสั่งสมไว้ อันจะสร้างความภูมิใจ และกระตุ้น ความรู้สึกนิยมในความเป็นไทย ตลอดจนสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ชาติไทยไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติราชการได้ และเผยแพร่ขยายผลให้แก่ เด็ก นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดความรักในผืนแผ่นดินไทย สร้างความสามัคคีของคนในชาติ พร้อมให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนขยายผลการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้กระทรวงมหาดไทยรับทราบ

## ๓. ผลการดำเนินการเผยแพร่หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัด

๓.๑ จังหวัดได้ดำเนินการขยายผลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียในรูปแบบต่าง ๆ เช่น YouTube / Line / Facebook / Tiktok การเผยแพร่สารคดี เฉลิมพระเกียรติฯ สารคดีทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยในที่ประชุมในระดับต่าง ๆ ของจังหวัด เผยแพร่ในการจัดงาน พระราชพิธีและพิธีของจังหวัด รวมถึงในการจัดงานหรือกิจกรรมส่งเสริมในด้านต่าง ๆ ของจังหวัด เพื่อให้ หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรของหน่วยงาน และผู้เข้าร่วมงาน ได้นำความรู้ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ไปเผยแพร่ให้ขยายในวงกว้างเพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และเข้าใจในรากเหง้าความเป็นมาของตนเอง มีความเข้าใจและเกิดความรัก ความหวงแหนในอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรมและประเพณี ทั้งในระดับชุมชน/ท้องถิ่นและของชาติไทย รวมทั้ง ได้รับความรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของชาติ

/ ๓.๒ มีการ ...

๓.๒ มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสนับสนุนหรือร่วมบริจาคหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้กับสถานศึกษาหรือห้องสมุดในพื้นที่ที่ยังขาดแคลนเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะรักการอ่านของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้เป็นการแพร่หลายมากขึ้น

๓.๓ สถาบันการศึกษาดำเนินการให้ความรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติ/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า และจัดชั่วโมงหลักสูตรวิชาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยในห้องเรียน เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความรักชาติ ความเสียสละ ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทย

๓.๔ มีการเผยแพร่และขยายผลให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยในรูปแบบ Online โดยให้นักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ศึกษาเรียนรู้แล้วทำแบบทดสอบเมื่อผ่านเกณฑ์ประเมิน ๘๐ เปอร์เซนต์ จะได้รับเกียรติบัตรผ่านระบบ Online

๓.๕ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านการจัดแสดงแสงเสียงเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนระลึกถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติเกิดความรักชาติและแผ่นดินเกิดและไม่หลงลืมรากเหง้าของความเป็นไทย ตระหนักรู้ถึงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการสร้างสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทย

๓.๖ จัดกิจกรรมส่งเสริมการสืบค้นประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในท้องถิ่นที่ได้ทำประโยชน์ให้กับท้องถิ่นในด้านการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาที่ภาคภูมิใจควรอนุรักษ์ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้

๓.๗ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการประกวดสื่อนวัตกรรม / สื่อมัลติมีเดีย โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ผ่านระบบ Google Meet และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านระบบ Google Meet ซึ่งเป็นการส่งเสริมและยกระดับประสิทธิภาพการจัดเรียนการสอนเนื้อหาประวัติศาสตร์ที่สร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรมสมัยใหม่

๓.๘ จัดกิจกรรมเพื่อขยายผลจากเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาติ ไปสู่กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจชุมชนท้องถิ่นของตนเอง เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและเกิดความเอื้อเพื่อเกื้อกูลกันระหว่างคนในชุมชน

๓.๙ จัดกิจกรรมในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การประกวดการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา การสร้างนักประวัติศาสตร์น้อยในโรงเรียน การประชาสัมพันธ์หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและการรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติ การตอบปัญหาวิชาการ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนเนื้อหาจากหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย การประชาสัมพันธ์หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ผ่าน QR Code การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในรูปแบบ Onsite และ Online เป็นต้น

#### ๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การศึกษาความเป็นมาของชนชาติต่าง ๆ ในยุคโบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติไทย นับแต่อดีตจวบจนถึงยุคปัจจุบันซึ่งจะทำให้เราเข้าใจและทราบว่าบรรพบุรุษไทยหลายยุคหลายสมัยได้สละและมีความสุขส่วนตัวช่วยยกย่องแผ่นดินสยาม เพื่อรวมชนชาติรวมผืนแผ่นดินไทยให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง เสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมชั้นสูงของชาติ อันเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเป็นชนชาติเป็นประเทศและปลูกฝังในจิตวิญญาณของคนไทยอย่างมั่นคงถาวรสืบต่อมาจนถึงรุ่นปัจจุบัน และต่อเนื่องไปอย่างไม่มีสิ้นสุด ดังนั้นการอ่านและการค้นคว้าศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ นั้นจะทำให้เราตระหนักรู้ถึงความเป็นมา /ของผืนแผ่นดิน ...

ของผืนแผ่นดินไทยรู้จักตัวเองรู้จักบรรพบุรุษ อีกทั้งคนไทยเคารพและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องมายาวนานมากกว่า ๗๐๐ ปี นับแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี トラบมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้

๔.๑ บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยมีความรู้ความเข้าใจ และภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติไทยก่อให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมือง สร้างสมวัฒนธรรมอันดีงามมาสู่รุ่นลูกหลาน จึงก่อให้เกิดความภูมิใจ หวังแทนมรดกทางสังคมที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้อนุรักษ์และสืบสานสิ่งที่ดีงามไปยังคนรุ่นต่อไปอย่างไร้รอยต่อ

๔.๒ กระตุ้นให้ข้าราชการนำความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ถูกต้องไปเผยแพร่ให้ประชาชนโดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา เยาวชนรุ่นใหม่ มีส่วนร่วมในการธำรงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงยั่งยืนของสถาบันพระมหากษัตริย์โดยคำนึงถึงความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามลักษณะบริบทของสังคมไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทย

๔.๓ ตระหนักในคุณค่าและความภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย ซึ่งหลากหลายด้วยอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา พหุวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ทำให้สังคมไทยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่มีความขัดแย้ง ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

\*\*\*\*\*